



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวทางการดำเนินการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลางและเล็ก ที่มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐๐ คน ที่ประสบปัญหาการขาดแคลน ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ที่มีความขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาจัดสรรงบประมาณการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนดังกล่าวซึ่งปัจจุบัน มีการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่อเนื่องทั้งสิ้น จำนวน ๑,๙๔๑ อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔) ประกอบด้วยโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๖๐ อัตรา และโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑,๘๘๑ อัตรา โดยบุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์แต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/เดือน พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๕ เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนที่ได้รับ และเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อเดือน เพื่อให้ เกิดการกระจายโอกาสในการได้รับการจัดสรรงบประมาณการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และช่วยบรรเทาโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศอย่างทั่วถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดเกณฑ์และคุณสมบัติการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตส่งมอบบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามสาขาที่บรรจุในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. การจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในรอบนี้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) จัดสรรให้โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลางและเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐๐ คน ซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมที่อยู่ใน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ ๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยความขาดแคลนครูให้พิจารณาจากสัดส่วนเวลาในการสอนของครูในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเป็นหลัก (กรณีที่มีโรงเรียนขาดครู โดยมีอัตราส่วน นักเรียน/ครู สูงมาก แต่มีครูจบ การศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์สูงเกินเกณฑ์ ให้ถือว่าไม่ขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์) โดยให้นำน้ำหนักความสำคัญกับโรงเรียนที่ไม่มีครูจบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์หรือ คณิตศาสตร์สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นลำดับแรก และมีครูจบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แต่มีคาบสอนมากกว่า ๑๘ คาบต่อสัปดาห์ขึ้นไป เป็นลำดับถัดไป

๒. คุณสมบัติของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ วิชาเอก/โท สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

๓. คุณสมบัติของบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ วิชาเอก/โท คณิตศาสตร์ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

๔. จำนวนอัตราบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จัดสรรในรอบนี้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) จะเท่ากับจำนวนบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณให้แก่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในรอบที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรณีสอบบรรจุได้หรือลาออกจากโครงการในกรณีใด ๆ ให้ตัดอัตรานั้นออกทั้งหมดไม่สรรหาอัตราใหม่ทดแทนและรายงานอัตราส่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รายเดิมปฏิบัติงานโรงเรียนเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาอนุมัติและโอนจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ต่อไป

๖. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีต่อปี การจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน การสิ้นสุดโครงการฯ จะเกิดขึ้นเมื่อครบเวลาที่กำหนดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หรือโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่กำหนดหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาเห็นชอบให้สิ้นสุดโครงการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน